

Phát biểu của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lê Trọng Lập

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể các hội viên Hội Nhà báo tỉnh!

Tháng 6 lại về trong niềm vui hân hoan của những người làm báo Hà Giang – hướng về kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2023). 98 năm đã qua kể từ số báo Thanh Niên đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp viết bài – trang sử hồng truyền thống đã khẳng định Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá. Trực tiếp tuyên truyền, định hướng và thông tin giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước của mình và trong bước đường đi tới, truyền thống hào hùng luôn là hành trang nâng bước cho người làm báo vững tin, sáng tạo, chủ động trong nghề làm báo của mình.

Hoà cùng với báo chí cả nước – bước vào năm 2023, năm bản lề quyết định việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh - những người làm báo Hà Giang đã xác định rõ cho mình những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống của người dân trọng tâm là phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng, du lịch dịch vụ, nông nghiệp đặc trưng kinh tế biên mậu đi cùng với việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn liền với yêu cầu tuyên truyền và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 8 lời căn dặn của Bác khi Người lên thăm Hà Giang. Những nội dung cơ bản này đã được Hội Nhà báo phối hợp với các cơ quan báo chí đưa vào nội dung thi đua: “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí và văn hoá của người làm báo tỉnh Hà Giang”. Đây là một nội dung được xác định là trách nhiệm, là vấn đề tự thân của mỗi cơ quan báo chí, của từng cá nhân người làm báo do Ban Tuyên giáo T.Ư; Bộ TTTT; Hội Nhà báo Việt Nam phát động đúng dịp 21.6.2022. Các tiêu chí cụ thể đã được triển khai thực hiện đối với các cơ quan báo chí là: Thực hiện đúng nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức quy trình làm báo chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch – đề cao yếu tố văn hoá trong hoạt động nghiệp vụ, trong tác phẩm báo chí để lan toả lẽ phải, điều hay, lối sống đẹp, cùng cái mới hiện đại phù hợp tiêu chí văn hoá. Đấu tranh phản bác các quan điểm tiêu cực, sai trái;

tích cực đổi mới, sáng tạo, chú trọng và quyết tâm thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ báo chí... và văn hoá của người làm báo cũng được yêu cầu, chỉ rõ phải thực hiện là: Hiểu đúng, chấp hành đúng quy chế, quy định của cơ quan; 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo – hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi. Giữ gìn đạo đức, tư cách của người làm báo, tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư cá nhân, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, đề cao tính nhân văn. Trong tác phẩm báo chí, trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Người làm báo phải chú trọng tìm, phát hiện, giới thiệu những nét văn hoá tốt, đẹp đang lưu giữ trong nhân dân, ngoài xã hội để lan toả, nhân rộng tạo thành cái đẹp tự nhiên, tự giác trong cuộc sống.

Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí đã xác định rõ nội dung thi đua phải gắn kết đi vào nội dung nghiệp vụ - bám sát kế hoạch xuất bản, nội dung tuyên truyền của mỗi cơ quan để ý thức thi đua trở thành nội dung của các tác phẩm báo chí để qua đó có nhiều tác phẩm báo chí sâu sắc, đúng, trúng, hay, thời sự đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền đồng thời đủ điều kiện để tham dự các cuộc thi, giải báo chí của tỉnh, của các bộ, ngành và giải báo chí quốc gia. Đối với tỉnh ta, cùng với Giải báo chí Hà Giang năm nay đã bước sang mùa giải thứ XIV, thì Giải báo chí về Xây dựng Đảng do Đảng bộ tỉnh phát động đã bước sang mùa giải thứ 2 – đây là hai giải báo chí quan trọng đã đi vào cuộc sống của người làm báo tỉnh nhà, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ của báo chí Hà Giang và đề án chuyên sâu về báo chí chất lượng cao đang được Hội Nhà báo tỉnh triển khai thực hiện từ nhiều năm nay cho hội viên Hội Nhà báo tỉnh. Đồng thời người làm báo Hà Giang cũng xác định rõ cùng với thông tin của báo chí chính thống thì mạng xã hội đã và đang chiếm lĩnh thị trường thông tin của xã hội. Do vậy nhà báo chúng ta phải tích cực, chủ động tham gia thông tin trên mạng theo tiêu chí: Thời sự, chính xác, nhanh nhạy và kịp thời, có tính định hướng cao để qua đó bạn đọc và người xem coi báo chí là thông tin chính xác để kiểm tra, đánh giá các nguồn thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Từ thực tiễn hoạt động, kết quả của các nội dung nghiệp vụ được thực hiện thông qua các phong trào thi đua của tổ chức Hội và các cơ quan báo chí chúng ta vui mừng nhận thấy rất rõ sự đoàn kết chung tay, tinh thần trách nhiệm tự giác trong công việc, trong thực hiện các nội dung thi đua để hoàn thành tốt nhất công tác chuyên môn nghiệp vụ báo chí và công việc xây dựng tổ chức Hội Nhà báo. Các nhà báo hội viên đã làm việc tự giác, trách nhiệm – quyết tâm, say nghề - tự giác và nghiêm túc trong làm việc và rèn luyện theo tư tưởng – đạo đức – phong cách

Hồ Chí Minh cùng 8 lời căn dặn của Bác dành cho Hà Giang. Góp phần cụ thể, thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội Nhà báo: Đoàn kết – thống nhất – vững mạnh – tinh thông nghiệp vụ - thực sự là chỗ đi về, mái nhà chung cho anh chị em hội viên nhà báo tỉnh nhà.

Cũng vào thời gian này Giải Báo chí Hà Giang lần thứ XIV đã diễn ra vô cùng sôi động, thu hút đông đảo các nhà báo và đội ngũ cộng tác viên báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ban tổ chức giải, Hội Nhà báo tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn các nhà báo, anh chị em cộng tác viên, các đồng chí thành viên Ban tổ chức giải; thành viên các hội đồng sơ khảo, chung khảo đã nhiệt tình tham gia, làm việc công tâm, trách nhiệm góp phần quyết định cho thành công của mùa giải lần thứ XIV năm nay.

Trong ngày vui truyền thống hôm nay, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí cùng toàn thể anh chị em hội viên nhà báo tỉnh xin bày tỏ lòng biết ơn Đảng bộ, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức hội, lực lượng vũ trang cùng bà con nhân dân, bạn đọc, bạn nghe, bạn xem; đội ngũ cộng tác viên của các cơ quan báo chí đã quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ tận tình để báo chí Hà Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chúng tôi xin hứa sẽ tự tin, chủ động, trách nhiệm trong công việc làm báo, giữ vững đạo đức, nâng cao nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng – văn hoá nơi đỉnh đầu cực Bắc của Tổ quốc thân yêu.